
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครัÊงทีÉ 5/2561 

วนัพฤหัสบดทีีÉ  21 มิถุนายน  2561 
ณ ห้องประชุมร้านอาหารเก้ามณ ีต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิÍ  

 3.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีÉปรึกษา 

 4.นายสุทิน   พรวงศท์อง       ทีÉปรึกษา 

 5.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิÍ  

 6.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิÍ  

 7.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 8.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน  

 9.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 10.นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 11.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 12.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 13.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 14.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 15.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 16.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 17.นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 18.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 20.นายพงษศ์กัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร       กรรมการ 
  

ผู้ร่วมประชุม 

 1.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 2.นายปราการ ปิÉ นเจริญ       กรรมการ YEC 

 3.นางสาวนนัทวนัทน์ซนัฮีม       กรรมการ YEC 

 4.นางสาวธวิยา สุดใจ         กรรมการ YEC 
      

วาระทีÉ 1 เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืÉนๆ 

27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม นายเฉลิงจูจาํรัส กรรมการ ร่วมงานสัมมนา Demand-Supply : 

ปศุสัตวไ์ทย 4.0 ครัÊ งทีÉ 1 เพืÉอเสริมสร้างความรู้ทิศทางการเปลีÉยนแปลงของธุรกิจปศุสัตวไ์ทย รวมทัÊ งปัจจยัอืÉนๆทีÉเกีÉยวขอ้ง เช่น 



วตัถุดิบอาหารสตัว ์อาหารสัตว ์การเลีÊยงในฟาร์ม เพืÉอให้เกษตรกรปศุสัตวไ์ทยสามารถเดินหน้าอย่างมั Éนคง และย ั Éงยืนณ ห้องกมล

ทิพยบ์อลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยธุยา กรุงเทพฯ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และกบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกบัโรงพยาบาลพุธโสธร และสาํนักงานเหล่ากาชาด

จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัทาํโครงการบริจาคโลหิต เนืÉองในโอกาส ครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย ในวนัพุธทีÉ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 

09.00 น. ณ หอประชุมทีÉการอาํเภอเมือง อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

22 มิถุนายน 2651 เวลา 08.30-16.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบติัการ การพฒันา

เพิÉมศกัยภาพการจัดทาํดัชนีความเชืÉอมั Éนเศรษฐกิจ จังหวดัภาวะเศรษฐกิจการคลงัและประมาณการเศรษฐกิจการคลงัจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอ้งบางปะกง The T Vintage Hotel   อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมมือประชุมเพืÉอระดมความคิดเห็นในการวาง

และจัดทาํผงัโครงการวางผงัการระบายนํÊ าจังหวดัในลุ่มนํÊ าบางปะกง ครัÊ งทีÉ  1 ณ ห้องเทพราชบอลรูมAโรงแรมซันธาราเวล

เนสรีสอร์ท ต.หนา้เมือง อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18-20 มิถุนายน 2561 นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมเสนาการพฒันาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา  (Sports 

Industry)   ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ฉบับทีÉ  6  (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้อง เทพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ค  

กรุงเทพมหานคร ฯ 

 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมวางแผนการดาํเนินงาน เพืÉอเตรียมความ

พร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 2 ชัÊน 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพุทธโสธรต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนืÉองในวนัต่อตา้นยา

เสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561) ประจาํปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค ์(โดม) วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทราโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนของรางวลั การแสดง จาํนวน 1,500 บาท 

26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลืÉอนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครัÊ งทีÉ 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลขอ้มูลอาเซียน

(ชัÊน 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการผลการ

ดาํเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอ่างฤาไน  พืÊนทีÉบริเวณโถงกลาง ชัÊน 1 และห้อง

ประชุมพุทธโสธร ชัÊน 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส  ตั Ëนงาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. ณ ห้องประชุมสภา ชัÊน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาํนักงาน

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูขอ้มลูอาเซียน(ชัÊน 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้

ส่วนราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 6/2561 ประจาํเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงคศ์กัดิÍ   แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการความมั Éนคงและ

ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 6/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอาภรณ์ วชัชระ รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข ทีÉปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ  6/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตร

และสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 3/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมคณะกรรมการคดัเลือกผูต้รวจการเลือกตัÊง ณ ห้อง

ประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ ร่วมประชุมติดตามผลการดาํเนินการ

คณะทาํงานเครือข่าย ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีÉเกีÉยวขอ้งตามโครงการ OT BE NUMBER ONE 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชัÊน 2 สาํนกังานสาธรณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการรณรงคก์ารป้องกนัโรคหัวใจและหลอด

เลือดสมอง ผูว้่า ฯ ห่วงใย สมอง-หวัใจ ชาวแปดริÊว ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยพิบติั จังหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครัÊ งทีÉ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลขอ้มูลอาเซียน(ชัÊน 1)ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 2/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมหารือโครงการศึกษา จดัทาํแผนแม่บทการ

พฒันาท่าเรือบก (Dry Port) เพืÉอนําไปสู่การเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมการสัมมนาประชาสัมพนัธ์โครงการและรับฟังและรับฟังความคิดเห็น

ผูเ้กีÉยวขอ้งทัÊงภาครัฐและเอกชน โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเนอร์รองรับ EEC ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 

แอร์พอร์ต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครัÊ งทีÉ 2/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มูลขอ้มูลอาเซียน(ชัÊน 1)ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการเลือก

ผูต้รวจการเลือกตัÊง ครัÊ งทีÉ 2/2561 ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมหารือการบริหารจดัการ สินคา้เกษตรครบ

วงจร และแกไ้ขปัญหา ดา้นการเกษตร ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศนูยก์ารเรียนรู้เกษตรปลอดภยัสูงเบอร์ 8 หมู่ทีÉ 2 ต.บางพระ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายมนสั ตั Ëนงาม นางวรนิตกตญาณ รองประธาน  ร่วมใหค้าํปรึกษาหารือเกีÉยวกบั

การปรับปรุงภูมิทศัน์เส้นทางจกัรยาน เพืÉอรองรับการขยายตวัของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ ห้อง

ประชุม หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ ์กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชาคมแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลบาง

เกลือ(เพิÉมเติมและเปลีÉยนแปลง ฉบบัทีÉ 2 ) ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุภร  ตนัเฮง กรรมการ ร่วมประชุมเพืÉอพิจารณาร่งแผนพฒันาทอ้งถิÉนสีÉปี (พ.ศ. 

2561-2564) เพิÉมเติม/ เปลีÉยนแปลง ฉบบัทีÉ 3 ณ หอ้งประชุม ชัÊน 2 อาคารอเนกประสงคอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะขนุน อ.

พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเมือง 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 1/2561  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (ชัÊน 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการ

ฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลกูจา้ง ในคณะกรรมการพิจารณาอตัราค่าจา้งขัÊนตํÉาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน

(ชัÊน 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

กิจกรรมอืÉน ๆ  

 24 มิถุนายน  เวลา 14.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ  ร่วมงานวนัเกิดองคเ์จา้พ่อหลกั 

เมืองฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2561ณ ศาลาเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 256 เวลา 16.00-18.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ  ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีÉ

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 4/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า  

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 256 เวลา 08.00-14.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นางสาวภาวริน 

น้อยใจบุญ กรรมการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การเชืÉอมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SME กิจกรรมพฒันาเครือข่ายหน่วย

ใหบ้ริการ SME  ภายใตโ้ครงการศูนยบ์ริการ SME ครบวงจร(SME One- Stop Service Center I OSS)   ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลั

พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 256 เวลา 18.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็น 

เกียรติในกิจกรรมการแสดง คอนเสิร์ตคลายเครียด เพืÉอการกุศล การแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงศิลปินนักร้องสาว จ๊ะ อาร์สยาม พร้อม

แดนซเ์ซอร์เต็มรูปแบบ ปะทะ ทีมงานตลกสร้างสรรคค์วามฮา คณะเดอะคอมเมเดีÊ ยนไทยแลนด์ จากรายการยุทธการสะทา้นตบั และ

การแสดงอืÉน  ๆณ หอประชุม ชัÊน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 13 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 19.00 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพมารดาคุณทรงชยั รัตน

สุบรรณ ผูส้นบัสนุนการก่อสร้างอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาใหญ่ วดัแหลมใต ้อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมอดัเทปรายการถวายพระพร วนัเฉลิมพระชนพรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ  และสมเด็จพระชนพรรษา (12 สิงหาคม 2561 )  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติÍ  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลทีÉ 9  ในวนัพุธทีÉ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น ณ หอ้งชลธี โรงแรมซนัธารา เวลเนสแอนด์ รีสอร์ทอ.

เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ 2  เรืÉองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊงทีÉ  4/2561 

 มตทิีÉประชุม รับรอง 
 

วาระทีÉ 3  เรืÉองสืบเนืÉองจากการประชุมครัÊงทีÉแล้ว 

 3.1สรุปการจดักิจกรรมเดิน – วิÉง สมาธิ วสิาขะพุทธบูชา ถือศิลห้า ลดละ อบายมุข ประจาํปี 2561 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ชมรมวิ ÉงเมืองแปดริÊ ว  เชิญร่วมกิจกรรม เดิน-

วิ Éงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลด ละอบายมุข ประจาํปี พ.ศ.2561  เมืÉอวนัองัคารทีÉ 29 พฤษภาคม 2561 ซึÉงตรงกบัวนัวิสาขบูชา  เวลา 

05.00 น. ณ บริเวณ สนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคก์ารจดังานเพืÉอ  

1.เพืÉอรณรงคใ์หป้ระชาชนทุกเพศ ทุกวยัมีกิจกรรมทางกาย ออกกาํลงักายเพืÉอสุขภาพ ดว้ยการเดิน วิ Éงสมาธิ  

บาํเพญ็ทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบติับูชา ถวายแด่พระพุทธเจา้ เนืÉองในวนัวิสาขบูชา 

2.เพืÉอรณรงคใ์หป้ระชาชน ตระหนกัถึงประโยชน์ของการออกกาํลงักายเพืÉอสุขภาพ 

3.เพืÉอนาํเงินส่วนหนึÉงมอบโรงพยาบาลพุทธโสธร สมทบทุนจดัซืÊออุปกรณ์การแพทย ์

สรุปการจดังาน มีคนร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน มอบรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย ให้กบั โรงพยาบาลพุทธโสธร 

20,000 บาท สมทบทุนจดัซืÊออุปกรณ์การแพทย ์

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 

3.2 การสนับสนุนส่วนราชการในการพฒันาพืÊนทีÉหน้าวดัหลวงพ่อโสธรเพืÉอสาธารณะประโยชน์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าการพฒันาพืÊนทีÉหนา้วดัหลวงพ่อโสธร ขณะนีÊ ไดด้าํเนินการ เรียก 

คนในชุมชนทีÉอยูใ่นพืÊนทีÉมาพดูคุยตกลง จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารืÊ อถอน บางส่วนไดจ่้ายเงินไปแลว้ และยา้ยออกจากพืÊนทีÉไปแลว้ 

หลายหลงัคาเรือน ชาวชุมชนในพืÊนทีÉ ก็ให้ความร่วมมือดีมาก ในการพฒันาพืÊนทีÉหน้าวดัหลวงพ่อโสธร ต่อไปเราน่าจะหา

พืÊนทีÉใหช้าวชุมชนพวกนีÊ  ทาํมาหากิน สร้างรายได ้สร้างอาชีพใหพ้วกเคา้ เรืÉองการปรับพืÊนทีÉหนา้วดั ผูว้่าราชการจงัหวดัมีดาํริ

ให้แลว้เสร็จภายใน 2-3 เดือนนีÊ  ก่อนทีÉท่านจะเกษียณอายุราชการ เลยอยากจะปรึกษาท่านประธานและคณะกรรมการ

หอการคา้ฯ  ว่าอยากจะจดัตัÊงกองผา้ป่าเพืÉอการพฒันาพืÊนทีÉหน้าวดัหลวงพ่อโสธร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไดป้ระเมินราคา

การถมทีÉ ประมาณ 8 ไร่ ใช้ลูกรังประมาณ 500-600 เทีÉยว ๆ ละ 3,000 บาท ในการปรับพืÊนทีÉ น่าจะใช้งบประมาณประมาณ 

2,000,000 บาท เสร็จจากการปรับพืÊนทีÉ และถา้มีการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ทาํเป็นสวนสาธารณะให้ดูสวยงาม น่าจะใช้

งบประมาณ ประมาณ 2,000,000 บาท รวมเป็น 4,000,000 บาท  อยากให้ทางหอการคา้ซึÉงเป็นภาคเอกชนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมมือร่วมใจ  ช่วยกนัในการพฒันาพืÊนทีÉหนา้วดัหลวงพ่อโสธรต่อไปโดยเบืÊองตน้ จะขอรับการบริจาค จากผูมี้จิตศรัทธา ในการ

ถมทีÉหนา้วดัหลวงพ่อโสธร เฉลีÉยเทีÉยวละ 3,000 บาท แจง้ความประสงคไ์ดค้รับ 

 นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่านายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา คนนีÊ ถือว่าเก่งมุ่งมั Éน 



ทาํงานอยา่งจริงจงั ทีÉทาํใหเ้กิดการพฒันาพืÊนทีÉหนา้วดัหลวงพ่อโสธรอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการผลกัดนัของนายจิตกร เผด็จ

ศึก รองประธานหอการค้าฯ  ทีÉ ให้การ รสนับสนุนส่วนราชการในการพัฒนาพืÊ นทีÉ หน้าว ัดหลวงพ่อโสธรเพืÉอ

สาธารณประโยชน์ และความเจริญของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายพงษ์ศกัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร (กรรมการ) กล่าวว่า อยากเสนอให้ทางวดัโสธร จดัทาํพระขึÊ นมา เป็นรุ่นอะไรก็ได้ เป็นเนืÊอ

ทองคาํ นาคและเงิน มาจาํหน่าย เพืÉอหารายได ้มาพฒันาพืÊนทีÉหนา้วดัหลวงพ่อโสธร คนทีÉทาํบุญ จะไดมี้พระไวเ้ก็บไวเ้ป็นทีÉระลึก 

 นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอ ให้ทางคุณจิตรกร เผด็จศึก ปรึกษากบัทางผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ว่ามีนโยบาย ในการจดัทาํพืÊนทีÉหน้าวดัหลวงพ่อโสธร อย่างไร ถา้ปรับพืÊนทีÉเรียบร้อยแลว้ และตอ้งใชง้บประมาณ

เท่าไหร่ ในการดาํเนินการแลว้เสร็จ  และจะไดง้บประมาณช่วยสนบัสนุนจากทีÉใดบา้ง เพราะถา้กาํลงัของหอการคา้อย่างเดียวคง

ไม่เพียงพอ เพราะน่าจะใชง้บประมาณจาํนวนมากอยู ่ 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

3.3 สรุปการจดักิจกรรม “ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริÊว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์”  

(ชาวแปดริÊวรวมนํÊาใจเป็นผู้ให้ เพืÉอเด็กและเยาวชน) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดักิจกรรม แข่งขนัฟุตบอลดารามหากุศล 

“ออลสตาร์แปดริÊว ปะทะสิงห์ออลสตาร์ (ชาวแปดริÊวร่วมใจ เป็นผูใ้ห ้เพืÉอเด็กและเยาวชน)” เมืÉอวนัเสาร์ทีÉ 16  มถุินายน 2561  

เวลา 14.00 น. ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทราโดยมีวตัถุประสงค ์

1.เพืÉอสมทบทุนใหก้บักิจกรรมกีฬาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

2.เพืÉอสมทบทุนใหก้บักิจกรรมกีฬาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3.เพืÉอสมทบทุนซืÊออุปกรณ์การแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธร 

4.เพืÉอส่งเสริมมิตรภาพ ความรัก ความสามคัคี ระหว่างนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน นกัธุรกิจ พ่อคา้  

ขา้ราชการ และประชาชนใหมี้กิจกรรมและรักการออกกาํลงักาย ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์

สรุป การจดักิจกรรม “ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริÊว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์คนเขา้ชมงานประมาณ 1,000  

คน แต่วนัทีÉจดังาน ฝนตก เด็ก ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมคลินิกฟุตบอล 120 คน เด็กๆ สนุกสนานกนัมาก ดาราและทีมงานสิงห์ออล

สตาร์ ประมาณ 40 คน มีดารามาร่วมแข่งขนัฟุตบอล เช่น มอส ปฏิภาณ เต๋าสมชาย จอห์น บราโว ขาวผ่อง สมจิตร จงจอหอ 

แนทกวีวธัน์ต๊ะบีมิกส์ กอ้งหว้ยไร่ เป็นต่อ ตะวนั  เก่งชชัวาล ท๊อปเทวินร์พฤกษพีรนนัท ์ฯลฯ 

รายรับไดจ้ากผูส้นบัสนุนการจดังาน จากการประมลูของดารา จากการจาํหน่ายชุดฟุตบอล VIP ชุดฟุตบอลเด็กจูงมือ

ดารา จากกล่องรับบริจาค และจากการจาํหน่ายบูธขายของในงาน รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย ทางหอการคา้ฯ สมทบทุนให้กบั

กิจกรรมกีฬาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 10,000 บาท สมทบทุนให้กับกิจกรรมกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 10,000 บาท  สมทบทุนซืÊออุปกรณ์การแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร10,000 บาท และสมทบทุนพฒันา

ปรับปรุงอาคารพลานามยัใหก้บัโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย ์10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 

 3.4 การจดักิจกรรม กอล์ฟเชืÉอมความสัมพนัธ์ 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดักิจกรรมกอลฟ์เชืÉอมความสัมพนัธ ์

ครัÊ งทีÉ 2 เรืÉองวนัเวลาและสถานทีÉจะดูความเหมาะสมอีกครัÊ งหนึÉ งทีÉปรึกษากนัไวน่้าจะประมาณเดือน ตุลาคม 2561 ณ สนามกอลฟ์ 

บางปะกงริเวอร์ไซร์  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 



 มตทิีÉประชุม รับทราบ 

 3.5 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครัÊงทีÉ 10  

 นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ ของหอการคา้ทีÉผ่านมาถือว่าไม่ประสบ

ความสาํเร็จเท่าทีÉควร เพราะไม่ค่อยมีสินคา้เกษตรมาจาํหน่ายในงาน จังหวดัฉะเชิงเทรายงัไม่มีสินค้าเกษตรปลอดสารมากมาย

เท่าไหร่ ไม่เหมือนภาคอีสาน จดังานทีสินคา้เกษตรมากมายหลายชนิด ยกตวัอย่างเช่น งานเกษตรปลอดภยัทีÉจดัขึÊน ทีÉราชภฎัราช

นครินทร์ เมืÉอวนัทีÉ 13-15 มิถุนายน 2561  ไดง้บมาบริหารจดัการในงาน 1,300,000 บาท ขายฟรี ไม่เก็บเงินค่าบูธมีบูธจาํหน่ายสินคา้

ประมาณ 60 บูธ ทีÉตัÊงเป้าไว ้เป็นสินคา้เกษตรปลอดภยั 30 บูธ สินคา้ OTOP ของดีเมืองแปดริÊ ว 30 บูธ แต่ถึงเวลาจริงๆ สินคา้เกษตร

มาประมาณ 15 บูธ มี ขา้วสาร 1 บูธ มีปลา 1 บูธ ไข่ไก่  มีผกั 2-3 บูธนอกนัÊนเป็นสินคา้ OTOP ของดีเมืองแปดริÊ ว45 บูธและจะมีงาน

มหกรรมสินคา้ประมงปลอดภยัและของดีเมืองแปดริÊ ว กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เมืÉอวนัทีÉ2-8 กรกฎาคม 2561ไดง้บมาบริหาร

จดัการในงาน 3,000,000 บาท ขายฟรี ไม่เก็บเงินค่าบูธมีบูธจาํหน่ายสินคา้ประมาณ 100 บูธตอนนีÊ หน่วยงานราชการ หรือจงัหวดัจะ

จดังาน ตอ้งจา้งออกาไนซ ์จดังาน ตอ้งสัญญา ตอ้งมี QOI  เพราะจะไดง้บประมาณมาบริหารจดัการ ถึงบอกว่างานหอการคา้เกษตร

แฟร์ หรือหอการคา้แฟร์ ต่อไปจะจดัยากขึÊนกว่าเดิม เพราะแต่ละหน่วยงาน จะมีงบลงมาสนับสนุน ให้จาํหน่ายฟรีไม่เสียค่าบูธแลว้

ใครจะมาออกบูธเสียเงิน หรือไม่ก็เหลือจดังานหอการคา้แฟร์ แค่ปีละ 1 ครัÊ งพอ เราจะไดมี้กิจกรรมและงานประจาํปี ของหอการคา้

ไว ้

 นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอให้หอการค้ารับเป็นออกาไนซ์ จัดงาน เพราะเราเป็น

ภาคเอกชนทีÉมีความรู้ความสามารถเรืÉองนีÊอยูแ่ลว้  

 นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการทีÉทางหน่วยงานต่างๆ จา้งออกาไนซ์ ออกาไนซ์แต่ละบริษทั ตอ้งมีการ

ประมูลแข่งกัน ว่าบริษัทไหนจะให้ราคาตํÉาสุด และคุณภาพดี ทางหอการค้าเราก็ผ่านการจัดงานมาแล้วหลายครัÊ ง ก็มี

ประสบการณ์การจดังานอยูแ่ลว้ เห็นดว้ยกบัคุณอาทร ผดุงเจริญ ใหจ้ดัตัÊงบริษทั ออกาไนซ ์รับจดังานต่างๆ เพืÉอหอการคา้จะ

ไดมี้รายได ้ไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เห็นดว้ย ทีÉจะใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัจดัตัÊงบริษทั ออกาไนซ ์

รับจดังานต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราถา้คิดจะทาํตอ้งทาํเลย ถึงจะประสบความสาํเร็จ ตามวตัถุประสงค ์แต่ถา้คิดจะทาํ แลว้นึก

ถึงปัญหาก่อน ก็คงทาํไม่ไดอ้ย่างทีÉคิดไว ้ปัญหาทุกอย่างมีทางออก และสามารถแกไ้ขไดเ้สมอ ถา้ทาํไดก้็จะเป็นประโยชน์กบัทาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่ตอ้งไปจา้งออกาไนซที์ÉอืÉนมา ใหเ้งินทองรัÉวไหล ไปทีÉอืÉน  ไดส้ร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กบัเด็กราชภฎั

ทีÉจบมา สร้างรายได้ เขา้จังหวดั และเป็นประโยชน์กับหอการค้าอีกด้วยทีÉมีรายได้ อยากเสนอให้ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ลองศึกษาเรืÉองนีÊดูว่าสามารถทาํไดม้ัÊยและถา้ทาํไดใ้หด้าํเนินการเลย 

 นายปราการ  วชัระ (กรรมการ YEC) กล่าวว่า ทางส่วนตวัผมมี บริษทัออกาไนซ ์อยูแ่ลว้ ชืÉอเสือ ออกาไนซ์เซอร์ เรา

รับทาํอีเวน้งานต่างๆ เช่นงานแข่งฟุตบอลมหากุศลดาราของหอการคา้ทีÉเพิÉงจดัไป ทางทีมเสือ ออกาไนซเ์ซอร์ ก็ไดเ้ขา้มาช่วย

จดัทาํโดยไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้าย และทาํงานอีเวน้ใหก้บั ดบัเบิÊลเอ 304 พลาซ่า เป็นการจดัตลาด และรับงานตามหน่วยงานต่างๆ  

ส่วนเรืÉองการจดังาน ถา้มีออกาไนซเ์ซอร์เขา้มาช่วย เราอยากไดรู้ปแบบงานอย่างไหน สั Éงออกาไนซ์ ให้ทาํรูปแบบงานทีÉเรา

ตอ้งการไดเ้ลย ถา้มี โอกาส ทางYEC และเสือ ออกาไนซเ์ซอร์ จะมาทาํพีเซ็นเตชั Éนให้กบัทางคณะกรรมการหอการคา้ไดรั้บ

ชม ถึงผลงานทีÉผา่นมา 

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีÉปรึกษา) กล่าวว่า เรืÉองการจดัตัÊงบริษทัออกาไนซเ์ซอร์ ส่วนตวัคิดว่า 

หอการคา้ยงัไม่พร้อม เพราะเราไม่มีบุคลากร มาทาํงานตรงนีÊ  การจดัตัÊงบริษทั จดัทาํไดต้อ้ง  จะมีผูถื้อหุ้น แต่การทาํงานและ

การบริหารงาน ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบ ตอ้งมีทีมงาน การทาํงานตอ้งมีตวัชีÊวดั   



 นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าเรืÉองการจดังานหอการคา้แฟร์ ครัÊ งทีÉ 10 ไดไ้ปประสานกบัทางมหาวิทยาลยั

ราชภฎัราชนครินทร์แลง้เรืÉองขอใชส้ถานทีÉ การจดังานหอการคา้แฟร์ ครัÊ งทีÉ 10 ระหว่างวนัทีÉ 31 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 2561 

ก่องงานหลวงพ่อพุทธโสธร ส่วนเรืÉองรายละเอียดของการงานคงเหมือนเดิม เรืÉ องพืÊนทีÉการจัดงานคงใช้ได้เฉพาะ ใน

มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ เพราะทางฟุตบาตรอบมหาวิทยาลยั ทางเทศบาลไม่ให้ใช้พืÊนทีÉแลว้ เหตุผลกีดขวาง

การจราจร และอาจเกิดอุบัติเหตุได ้ ทีÉผ่านมางานมะม่วงประจาํจังหวดัฉะเชิงเทราก็ไม่ให้ใช้พืÊนทีÉบริเวณฟุตบาตรรอบ

มหาวิทยาลยังานมะม่วงปีนีÊผูป้ระกอบการบอกว่าขายไม่ดี เพราะคนผ่านไปผ่านมาบางคนไม่เห็นว่ามีงาน เพราะไม่มีตน้ไม ้

และเฟอร์นิเจอร์มาวางขายขา้งนอก เพืÉอใหค้นมองเห็นว่าขา้งในราชภฎัมีงาน  จากการจดังานขนมหวานหรือหอการคา้แฟร์ทีÉ

ผา่นมาพืÊนทีÉจดังานในดา้นใน ราชภฎัได ้150 บูธ ดา้นนอกฟุตบาต ได ้40 บูธ รวมได ้190 บูธ 

ถา้ไม่ไดพื้ÊนทีÉขา้นอก เราจะเหลือพืÊนทีÉจดังาน แค่ 150 บูธการจดังานขนมหวานปีนีÊ ถือว่าประสบความสาํเร็จ ยอดขายดีมาก  

กระแสออเจา้มาแรง ไดท้าํจุดถ่ายรูปไวใ้ห ้และใหเ้ช็คอิน  ถา้ใครเช็คอินทีÉงาน จะไดรั้บของทีÉระลึก เชิญชวนให้คนขายสินคา้ 

และคนมาเทีÉยวชมงานใส่ชุดไทย  เป็นการสร้างสีสนัตใ์นงาน งานหอการคา้แฟร์ครัÊ งทีÉ 10 เราก็ตอ้งมาคิดรูปแบบงานใหม่ ว่า

เราจะชกัชวนคนมาเทีÉยวงานอยา่งไร ร้านคา้จะไดข้ายดีขายได ้ งานนีÊ จะมอบหมายให ้ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ( YEC) เป็นคน

ออกแบบรูปแบบงาน หอการคา้แฟร์ครัÊ งทีÉ 10  

 มตทิีÉประชุม รับหลกัการ  

วาระทีÉ 4 เรืÉองเพืÉอพจิารณา 

  ไม่เรืÉองพจิารณา 

วาระทีÉ 5  เรืÉองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กาํหนดจดัประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครัÊ งทีÉ 3/2561  

ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 โดยหอการคา้จงัหวดัสระแกว้เป็นเจา้ภาพ ซึÉงจะมีการจดัไปประชุมสญัจร ทีÉกมัปงโสม ประเทศ

กมัพชูา เพืÉอศึกษาดา้นการคา้การลงทุน ซึÉงเมืÉอไดโ้ปรแกรมแลว้จะนาํมาแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ส่วนการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จงัหดัฉะเชิงเทรา ในเดือนมิถุนายน 2561 ยงัไม่กาํหนดวนั เวลา และสถานทีÉแจง้

มาใหท้ราบซึÉงจากการประชุมครัÊ งทีÉแลว้มีเรืÉองทีÉไดมี้การเสนอไว ้ดงันีÊ  

1. การบงัคบัใชก้ฎหมายเกีÉยวกบัระเบียบวินยัการจราจร โดยมีการเสนอแนวทาง 

 การบงัคบัใชก้ฎหมายในเขตเมือง โดยใหจ้าํกดัความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั Éวโมง 

 การติดตัÊงกลอ้งวงจรปิดในเขตเทศบาลเพืÉอใชต้รวจเช็คการใชร้ถใชถ้นน 

 การจดัทาํป้ายจราจรต่างๆ ในเขตเทศบาลใหมี้ความชดัเจน 

2. การติดตามเรืÉองสารพิษสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืÉองของกากอุตสาหกรรมซึÉงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม (เสนอเป็น

วาระต่อเนืÉอง) 

3. การดูแลรักษาความสะอาด จดัระเบียบพืÊนทีÉเกาะกลางถนนและสองขา้งทางในถนนสายรองและสายหลกั 

นายจิตรกร เผดจ็ศึก (รองประธาน) กล่าวว่าอยากจะเสนอเรืÉองโครงการรถบรรทุกสีขาว ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ตัÊงแต่เริÉมทาํโครงการนีÊมา บรรทุกนํÊ าหนกัถกูตอ้งตามกฎหมาย ประมาณ 80 % แลว้ เหลืออีกไม่กีÉเปอร์เซ็นต ์ อยากใหท้าง

หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมาย เรืÉองรถบรรทุกนํÊ าหนกัเกิน อยา่งจริงจงั และอยากใหมี้มาตรการใหส้ม ํÉาเสมอ 

เพราะคนทีÉตัÊงใจจะทาํถกูตอ้ง มีมากกว่าไม่อยากใหม้าเสียหายเพราะคนส่วนนอ้ยทีÉยงัทาํไม่ถกูตอ้ง 



 นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร (ปฎิคม) กล่าวว่าเรืÉองโครงการรถบรรทุกสีขาว มีพดูถึงในหลายๆการประชุม เช่น

ประชุมความมั Éนคงและความสงบเรียบร้อย และประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) การประชุม อจร. 

ตรงมาก เพราะเป็นเรืÉองความปลอดภยับนทอ้งถนน และมีวาระโครงการรถบรรทุกสีขาวอยูด่ว้ย ปัญหาเรืÉองโครงการ

รถบรรทุกสีขาว บรรทุกนํÊ าหนกัเกิน ก็ยงัมีปัญหาอยู ่ผูป้ระกอบการทีÉทาํถกูตอ้งตามกฎหมาย เดือดร้อนร้องเรียนมา ถกูเอา

เปรียบจากคนทีÉทาํผดิกฎหมาย  กย็งัมีปัญหากนัอยูทุ่กวนันีÊ  อยากจะใหห้น่วยงานภาครัฐทีÉเกีÉยวขอ้งช่วยใชก้ฎหมายอยา่ง

จริงจงั เพราะทีÉทราบ ผูป้ระกอบการทีÉทาํผดิกฎหมาย ก็ยงัเป็นกลุ่มเดิมอยู ่และอยากใหท้างหอการคา้ช่วยผลกัดนัเรืÉองนีÊอยา่ง

ต่อเนืÉอง 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า มีสมาชิกใหม่เดือดร้อนในการประกอบธุรกิจ จึงมาขอความช่วยเหลือ

ความเป็นธรรมในการประกอบกิจการ อยากใหท้างหอการคา้ฯ ช่วยประสานหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง และนาํปัญหาเรืÉองนีÊ  เขา้สู่

กรอ จงัหวดั ในการประชุมครัÊ งต่อไป  

 นางสาวนนัทวนัทน์ซนัฮีม (สมาชิก) กล่าวว่า หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็น แอล ดี เอ็นจิเนียริÉ ง ผลิตภณัฑ์ โลหะสาํเร็จรูป 

ดว้ยวิธีเคลือบหรือลงรัก ตัÊ งอยู่ทีÉเลขทีÉ 5/32/1 หมู่ทีÉ 6 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการมาตัÊ งแต่ พ.ศ. 2530  

ก่อนทีÉพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 จะมีผลบงัคบัใช ้เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ในนามของบิดา ไม่ไดจ้ดทะเบียน จัดตัÊ งนิติ

บุคคลในการประกอบธุรกิจ อนัเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ตอ้งขออนุญาต จดัตัÊ งโรงงานตามกฎหมายในขณะนัÊนแต่อย่างใด 

ต่อมาไดห้าแหล่งเงินกูซื้ÊอทีÉดินสาํเร็จในปี พ.ศ.2550 เป็นทีÉตัÊงบริษทัในปัจจุบนั ต่อมาดิฉนัไดเ้ขา้มาบริหารงานแทนบิดา ไดมี้

หนงัสือแจง้จากทางอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหห้ยดุประกอบกิจการโรงงาน ทัÊงทีÉผา่นมา ประกอบธุรกิจมาโดยไม่ได้

กระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อยา่งใด ถา้ตอ้งหยดุประกอบกิจการโดรงงาน จะไดรั้บความเสียหายทัÊ งต่อพนักงาน

ในปัจจุบนัและลกูคา้ ทางหา้งฯ จึงอยากขอใหท้างหอการคา้ฯ ช่วยทาํหนงัสือ เพืÉอช่วยเหลือในการขออุทธรณ์ คาํสั Éงดงักล่าว 

โดยทางหา้งยนิดีทีÉจะเขา้ขออนุญาตในการประกอบกิจการใหถ้กูตอ้งสอดคลอ้งกบักฏหมายในปัจจุบนัโดยเร่งด่วนสนต่อไป 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 

วาระทีÉ 6  เรืÉองระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืÉองทีÉ ครม.มีมติเห็นชอบในการจดัตัÊง มหาวิทยาลยัอมตะ ในนิคมอมตะ

นคร จังหวดัชลบุรี ซึÉงเป็นความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัแห่งชาติไตห้วนั ทีÉจะเปิดสอนหลกัสูตรการเรียนการสอนด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ชัÊนสูง ในระดบัปริญญาโท เพืÉอรองรับ EEC การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ( Smart City)ใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรม

ยานยนตแ์ละการพฒันาหุ่นยนตใ์นอนาคต ขณะนีÊทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ต่งตัÊ งคณะทาํงานเตรียมความพร้อม 

เพืÉอรองรับEEC โดยมีคุณโอกาส เตพละกุล เป็นทีÉปรึกษา ไดมี้การเรียกประชุมคณะทาํงาน ไป 2 รอบแลว้ สรุปคราวๆ ในสิÉง

ทีÉกาํลงัดาํเนินการ คือเอาเรืÉองผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรามาดู เพืÉอจะปรับเปลีÉยน และแกไ้ข ให้สอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่

ในอนาคต เพืÉอรองรับEEC  ปัจจุบนัทีÉเราอยูเ่ป็นเมือง เก่า แต่ต่อไป จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองใหม่ เป็น Smart City ความ

ทนัสมยัต่างๆ จะเขา้มา ตอ้งมีการพฒันาเมืองเก่า เมืองใหม่ควบคู่กนัไป  ทีÉกาํลงัศึกษากนัอยู ่เรืÉอง ผงัเมือง การคมนาคม รถไฟ

ความเร็วสูง เรืÉองการศึกษา และเรืÉองความเป็นอยูใ่นอนาคต  

 มตทิีÉประชุมรับทราบ 

วาระทีÉ 7  เรืÉองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้ขา้ร่วมโครงการขบัเคลืÉอน 



ยทุธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมเดินทางไปทัÊงหมด 4 ประเทศ เมียนม่า เวียดนาม สาธารณะรัฐ

ประชาชนลาว และสาธารณะรัฐประชาชนจีนไปเจรจาดา้นการคา้การลงทุน และจบัคู่ธุรกิจการคา้ (Business Matching) 

 นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน กล่าวว่าร่วมเดินทางไปนครเจียหยางสาธารณะรัฐประชาชนจีนระหว่างวนัทีÉ  1-5 

มิถุนายน 2651ทีÉผ่านมา  และมีการประชุมร่วมกันเจรจาด้านความสัมพนัธ์ ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุน การเกษตร 

อุตสาหกรรม ดา้นการศึกษา ดา้นสงัคมและการเจรจาความร่วมมือของผูป้ระกอบการทัÊงสองฝ่าย รวมถึงเรืÉองอืÉนๆทีÉเกีÉยวขอ้ง  ได้

มีการทาํบนัทึกขอ้ตกลงกนั ระหว่างประเทศจีน กบัประเทศไทย ไดมี้การนาํสินคา้ไปจาํหน่าย ละมีสินคา้ ไปเป็นตวัย่างในการ

เสนอขาย กบัประเทศจีน สินคา้ทีÉนาํไปจาํหน่ายก็ขายดี ขายได ้แต่จะมีออเดอร์กบัมาหรือเปล่า ตอ้งดูอีกที  

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 

วาระ  8เรืÉองนําเสนอกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) 

 นายปราการ  วชัระ (กรรมการ YEC) กล่าวว่าการจดักิจกรรม แข่งขนัฟุตบอลดารามหากุศล “ออลสตาร์แปดริÊ ว 

ปะทะสิงห์ออลสตาร์ (ชาวแปดริÊวร่วมใจ เป็นผูใ้ห ้เพืÉอเด็กและเยาวชน)” เมืÉอวนัเสาร์ทีÉ 16  มิถุนายน 2561  ณ สนามฟุตบอล

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทางทีมสิงห์ออลสตาร์ ฝากมาขอบคุณหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีÉเป็น

เจา้ภาพจดังานในครัÊ งนีÊ  ขอบคุณทีÉใหก้ารตอ้นรับและดูแลเป็นอยา่งดี และถา้มีอะไรจะใหท้างสิงห์ออลสตาร์รับใช ้ก็ยนิดี และ

อยากจะขอมติทีÉประชุม ทีÉเคยแจง้ไวใ้นทีÉประชุมหอการคา้ฯ ว่าถา้จดักิจกรรม แข่งขนัฟุตบอล รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายเหลือ 

จะขอเงินจาํนวน 10,000 บาท ในนามของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC  ไปมอบให้ทาง

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย ์ในการซ่อมแซมอาคารพลานามยั เทพคุณากร  

 มตทิีÉประชุม อนุมัต ิ

วาระ  9เรืÉองอืÉนๆ  

 นายณรงค์ศกัดิÍ  แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ได้เขา้ร่วมเสนาการพฒันาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา  (Sports 

Industry)  ตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 6 (พ.ศ.2560-2564)ระหว่างวนัทีÉ 18-20 มิถุนายน 2561  ณ ห้องเทพลีลา 

โรงแรมเอสซี ปาร์ค  กรุงเทพมหานคร ฯสรุปการประชุม ก็อยา่ใหทุ้กจงัหวดัส่งเสริมดา้นกีฬา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากแจง้เรือง เกีÉยวกบัการศึกษา ไดเ้สนอทางกระทรวงศึกษาการ   ธิการ 

เรืÉองครูอตัราจา้งทีÉ ทาํงานมานาน มีคุณสมบติัเป็นครูทีÉดี  มีผลงานโดดเด่น ใหมี้การพิจารณาคดัเลือก บรรจุเป็นราชการไดเ้ลย  

อีกไม่นานอาจจะมีข่าวดี กาํลงัทาํเรืÉองเสนออยู ่แต่คงตอ้งมีหลกัเกณฑ ์และคุณสมบติัในการคดัเลือก 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.40 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนํÊ าฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีÉหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


